



ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบราย นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อมในตำแหน่งที่สอบได้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

(ค) หลักฐาน...

(ค) หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาคำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒. สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรหรือ ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา ดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นำหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น ในกรณีที่มีหลักฐานข้อ ๑ - ๓ ไม่ตรงกัน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และออกตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้าสอบ เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง ” ลงชื่อวันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

(ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

๓. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๔. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๕. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

เนื่องจาก...

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่เกิดการแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้สอบ จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันโดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่าง ๑ เมตร

ประกาศ ณ วันที่ **๑๗** เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา)

ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการ

ดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ฉบับลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

(สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท

วัน เวลาที่ สอบ	สถานที่สอบ	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.	สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ห้องประชุม ๑๐๐๕ อาคารทิปโก้ ๒ ชั้น ๑๐	๐๐๑	นางสาว พรพรรณ ปัญญาวงศ์
		๐๐๒	นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
		๐๐๓	นางสาว วิชาดา เย็นทั่ว
		๐๐๘	นางสาว ภัณฑิณี ธนประโยชน์ศักดิ์
		๐๓๑	นาย วิศวะพงศ์ วุฒิพูนันท์
		๐๓๖	นางสาว ภรณ์ธิดา ศรีกิจเกษมวัฒน์
		๐๔๑	นางสาว กมลนัทธิ์ ห้องทองแดง
		๐๕๐	นางสาว กมลวรรณ ลิ้มขจรเกียรติ
		๐๖๕	นางสาว อภิรณันท์ พงจิตภักดิ์
		๐๗๐	นาย ดนุวัศ ศศิภิญโญ
		๐๘๒	นางสาว ธนัสภา บุญวิชัย

หมายเหตุ ๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัว ในเวลา ๑๒.๓๐ น.

โดยพร้อมเพรียงกัน ตามเวลาสอบที่กำหนด

๒. หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้า
รับการประเมินครั้งนี้